



แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี จากหลักกฎหมาย



กลุ่มกฎหมายและคดี

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
Loei Primary Educational Service Area Office 2

แค่เพียงลวนลามด้วย “วาจา” ... ถือว่าไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราชการ

ข้อเท็จจริงในกรณีนี้มีอยู่ว่า นายปอ (นามสมมุติ) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีอนามัยแห่งหนึ่ง ได้ถูกร้องเรียนว่ากระทำการลวนลาม นางสาวปลา (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และผลจากการสืบสวนเชื่อว่านายปอ ได้กระทำการจับมือ จับไหล่ และพูดจาล่วงละเมิดนางสาวปลาจริง โดยพูดว่า "กลับแล้วหรือ คินนี่กลับไปอาบน้ำให้หอม ๆ นะ ใส่ชุดนอนเซ็กซี่ ๆ ไม่ต้องใส่ชุดชั้นใน คินนี่จะไปหาในความฝัน" แต่การกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นไปในลักษณะที่เล่นที่จริง ไม่ถึงกับเจตนาล่วงละเมิดทางเพศ การกระทำของนายปอ จึงเป็นการไม่รักษาเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์นายปอ ซึ่งนายปอ อ้างว่าตนมีอาการป่วยกล้ามเนื้อซี่กขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่สะดวก และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จึงไม่มีเหตุและไม่อาจกระทำการลวนลามผู้เสียหายได้ ประกอบกับสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องกระจกเปิดโล่งทุกทาง จึงไม่อาจเกิดการกระทำดังกล่าว นอกจากนี้การให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงบางส่วนได้กระทำการกรรมการเพียงคนเดียว จึงเป็นการดำเนินการทางวินัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุด ได้วินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงประกอบกับพยานบุคคลได้ยินผู้ฟ้องคดีกล่าววาจาลวนลามทางเพศซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้เสียหาย จึงน่าเชื่อได้ว่ากระทำการลวนลามผู้เสียหายโดยการจับมือ จับไหล่และพูดจาลวนลามทางเพศจริง ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะข้าราชการและได้รับยกย่องจากราชการในชุมชนโดยเรียกหน้าชื่อว่า "หมอ" การประพฤติตนในลักษณะดังกล่าว ย่อมเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย จึงลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีอาการป่วยแต่แพทย์ผู้ออกใบรับรองได้ให้ความเห็นไว้ว่าผู้ฟ้องคดียังคงมีอารมณ์ทางเพศเช่นคนทั่วไปโดยไม่มีผลกระทบจากอาการป่วยดังกล่าวประกอบกับผู้ฟ้องคดียังคงเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อปฏิบัติงานได้ การกระทำลวนลามผู้เสียหายจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้ และแม้ที่เกิดเหตุจะเป็นห้องกระจกแต่การกระทำในลักษณะดังกล่าวก็อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะใช้เวลาไม่นานและอาจเกิดในช่วงเวลาใดก็ได้ การมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงเหมาะสมแก่กรณีความผิดและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. 27/2558)

ดังนั้น แม้จะเป็นการกระทำโดยกล่าวด้วยวาจาในลักษณะหยอกล้อที่เล่นที่จริง ไม่ถึงกับเจตนาที่จะล่วงละเมิดทางเพศตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 หรือถึงขั้นข่มขืน กระทำซ้ำเราอันเชื่อได้ว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ข้าราชการผู้กระทำก็อาจถูกลงโทษทางวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียได้

รายละเอียดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



เลขที่ ๒๕๖ หมู่ ๓ ถ.มลิวรรณ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐

☎ ๐๕๒-๘๐๐๖๕-๖ 📠 ๐๕๒-๘๐๐๖๕๔ 🌐 www.loei2.go.th 📘 สพ.เลย ๒



จัดทำโดย

1. นายสายัณห์ ทองแท้ นิติกรชำนาญการพิเศษ
2. นายอดิศักดิ์ เป้าหนาว นิติกรปฏิบัติการ

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ สนง.ศาลปกครอง